

Số: 378/BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2018

## BÁO CÁO

### Về việc xử lý thông tin dư luận xã hội tháng 9/2018

Thực hiện Công văn số 699-CV/VPTU ngày 21/9/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc kiểm tra, làm rõ, xử lý thông tin dư luận xã hội tháng 9/2018 có nêu: “Nhân dân trên địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang phản ánh hiện nay trên địa bàn xã có 21 hộ dân (thuộc thôn An Bình và thôn Trước) đã thực hiện đầy đủ các quy định về giải phóng mặt bằng nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Dư luận đề nghị các có quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, sớm thanh toán tiền đền bù cho người dân”. Sau khi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết các ý kiến thông tin dư luận xã hội, UBND thành phố báo cáo kết quả như sau:

Sau khi đối chiếu với chính sách bồi thường GPMB, hồ sơ vụ việc, các tài liệu có liên quan về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Theo hồ sơ kê khai, kiểm kê đất và tài sản trên đất của 21 hộ gia đình cá nhân trú thôn Trước và An Bình, xã Tân Tiến có đất nằm trong chỉ giới thu hồi GPMB đoạn xen kẹp giữa đường gom QL 1A với ranh giới dự án khu số 1, 2 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố, UBND xã Tân Tiến hoàn thiện hồ sơ, xác nhận tình trạng nguồn gốc sử dụng đất của các hộ và lập phương án tính toán bồi thường GPMB, trình Phòng Tài nguyên - Môi trường thẩm định theo quy định.

Ngày 22/8/2018, UBND thành phố có Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (đợt 32); trong đó, diện tích được phê duyệt đối với các hộ gia đình, cá nhân thôn Trước, thôn Đo, xã Tân Tiến là 4.924,5m<sup>2</sup> cùng ngày UBND thành phố có Quyết định số 2146/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 32) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu số 1 Khu số 2 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, trong đó kinh phí được phê duyệt đối với các hộ thôn Trước, thôn An Bình là 1,3 tỷ đồng.

Sau khi có Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố đã nhiều lần làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang đề nghị chuẩn bị kinh phí để trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ. Đến nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh đã chi trả xong các hộ vào ngày 27/9/2018 (còn 01 hộ Phạm Thị Tâm chưa nhận tiền BT).

Như vậy, ý kiến phản ánh của các hộ dân thuộc thôn Trước, An Bình xã Tân Tiến cơ bản đã được giải quyết. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động 01 hộ nhận tiền bồi thường.

Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến phản ánh qua dư luận xã hội. UBND thành phố trân trọng báo cáo đồng chí Bí Thư tỉnh ủy./.

**Nơi nhận: #**

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (để B/c);
- Chủ tịch và PCT UBND TP (để B/c);
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Văn phòng tỉnh ủy (tổng hợp);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- LĐ, CV: HĐ, NC VP HĐND-UBND TP.

**TM. UBND THÀNH PHỐ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Dũng**